

แบบรายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม		<input checked="" type="checkbox"/> ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๒ (แบบสะสม)
(รายตัวชี้วัด)		
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานคุ้มครองคดีด้วยระบบดิจิทัล (Mobile App)		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : รองอธิบดีกรมคุ้มครองคดี	ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองคดี	
เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๑๔๑ ๔๔๗๐	เบอร์ติดต่อ : ๐๒ ๑๔๑ ๔๘๑๒	
ผู้รับผิดชอบ : <ol style="list-style-type: none"> ๑) ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุ้มครองคดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๘๘๗ ๒) เลขานุการกรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๗๕๓ ๓) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองคดี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๘๑๒ 		
<p>คำอธิบาย : กระบวนการคุ้มครองคดีเป็นการติดตาม ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้กระทำผิดในชุมชน ตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีเงื่อนไขการคุ้มครองคดี มีพนักงานคุ้มครองคดีเป็นผู้ควบคุมดูแล แนะนำ ช่วยเหลือ หรือดักเตือนความประพฤติ การศึกษา การประกอบอาชีพ หรือเรื่องอื่นๆ ด้วยวิธีการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ เป็นรายบุคคล ตามความเหมาะสม โดยมีอาสาสมัครคุ้มครองคดีช่วยพนักงานคุ้มครองคดีในการติดตาม ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อให้ผู้ถูกคุ้มครองคดีปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุ้มครองคดี และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ</p> <p>ในปัจจุบันจำนวนผู้กระทำผิดที่เข้าสู่ระบบการคุ้มครองคดีเป็นจำนวนมาก ในขณะที่การปฏิบัติงานของพนักงานคุ้มครองคดี ยังคงใช้รูปแบบเดิมด้วยการรับรายงานตัวที่สำนักงานคุ้มครองคดีและการออกเยี่ยมบ้าน ซึ่งทำให้การดูแลผู้กระทำผิดและการติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานคุ้มครองคดีกับผู้กระทำผิดอาจไม่ทันท่วงที ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำขึ้นใหม่ได้</p> <p>ดังนั้น การพัฒนากระบวนการคุ้มครองคดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กระทำผิด อาสาสมัครคุ้มครองคดี และพนักงานคุ้มครองคดี ให้ดีขึ้นตามยุคสมัย โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ขีดความสามารถทำงานสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วอย่างก้าวกระโดด เช่น สมาร์ทโฟน (Smart Phone) และแท็บเล็ต (Tablet) ด้วยความอัจฉริยะและความสามารถต่างๆ ที่มีมากมายและรอบด้านของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทำให้มีการกระจายสู่ผู้ใช้ทุกเพศ และยังมีบทบาทกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก กรมคุ้มครองคดีจึงเห็นควรที่จะได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบน Smart Devices สำหรับให้บริการในงานคุ้มครองคดีเพื่อการเข้าถึงข้อมูลและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ถูกคุ้มครองคดีและการติดตาม สอดส่องของพนักงานคุ้มครองคดี และพัฒนาแอปพลิเคชันบน Smart Device สำหรับให้บริการในงานอาสาสมัครคุ้มครองคดี และเป็นช่องทางในการติดตามดูแลและสื่อสารระหว่างพนักงานคุ้มครองคดี ผู้ถูกคุ้มครองคดี และอาสาสมัครคุ้มครองคดี</p>		
ขั้นตอนการดำเนินการ : <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นที่จะมาใช้รองรับการพัฒนางานคุ้มครองคดีด้วยระบบดิจิทัล ๒. ปรับและทบทวนกระบวนการรวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะไปใช้กับ Mobile App ๓. วางระบบและออกแบบโปรแกรม Mobile App สำหรับพนักงานคุ้มครองคดี อาสาสมัครคุ้มครองคดี และผู้ถูกคุ้มครองคดีที่จะนำไปดำเนินการ ๔. ทดลองใช้ Mobile App กับสำนักงานคุ้มครองคดีอย่างน้อย ๓ แห่ง และปรับปรุงแก้ไข ๕. นำ Mobile App มาใช้กับสำนักงานคุ้มครองคดีทั่วประเทศ 		
เกณฑ์การให้คะแนน :		
ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	
๑	วางระบบและออกแบบโปรแกรม Mobile App เพื่อนำไปทดลองใช้	
๒	มีการนำ Mobile App ไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ	
๓	Mobile App มีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ภายในกันยายน ๒๕๖๒	
๔	Mobile App มีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ภายในสิงหาคม ๒๕๖๒	
๕	Mobile App มีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ภายในกรกฎาคม ๒๕๖๒	

แบบรายงานการปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม (รายตัวชี้วัด)		<input checked="" type="checkbox"/> ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ (แบบสะสม)
ผลการดำเนินการ : ระดับคะแนน ๑		
คะแนน	ผลการดำเนินงาน	
๑	-ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการสืบเสาะและพินิจ กระบวนการควบคุมและสอดส่อง กระบวนการอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อออกแบบระบบ Mobile App สำหรับพนักงานคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ -ออกแบบหน้าจอ Mobile App สำหรับพนักงานคุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ	
๒		
๓		
๔		
๕		
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :		
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :		
หลักฐานอ้างอิง:		
แหล่งข้อมูล /วิธีการจัดเก็บข้อมูล : สรุปลงผลการดำเนินงาน		